

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.31 บาท ทิศทางอ่อนค่าจำกัด คาดกรอบ 33.23-33.35 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.31 บาท แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ 33.41 บาท โดย สัปดาห์ก่อนเคลื่อนไปอ่อนค่าสูงสุดที่ 33.51 บาท และแข็งค่าสุดที่ 33.38 บาท วันนี้คาดกรอบระหว่างวันที่ระดับ 33.23-33.35 บาท

\* นายจิตพล พฤษภาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เทรนด์ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกหยุดลงในช่วงสิ้นวันศุกร์ ประเด็นหลักที่ตลาดให้ความสนใจคือการที่ทรัมป์ออกมาให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ควรขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่เรื่องการกดดันการค้าก็ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นหารือที่การประชุม G20

สัปดาห์หน้าสิ่งที่ต้องจับตาคือการประกาศรายได้ของบริษัท เช่น Alphabet Twitter Nomura และ UBS การประชุมธนาคารกลางยุโรปที่คาดว่าจะ “คง” นโยบายการเงินในวันพฤหัสบดี และการรายงานตัวเลขจีดีพีของสหรัฐไตรมาสที่สองที่คาดว่าจะขยายตัวถึง 4.0% ในวันศุกร์

เรามองว่าทั้งภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดการเงินยังเป็นบวกกับดอลลาร์มากกว่าสกุลเงินอื่น (ตลาดปิดรับความเสี่ยงง่าย และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งกว่าทั่วโลก) โอกาสที่ดอลลาร์จะแข็งค่าต่อได้ในระยะสั้นจึงยังคงมีอยู่

นอกจากนี้ ตัวเลขความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในยุโรปช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการกีดกันทางการค้า จึงต้องจับตาดูว่า ECB จะมีความเห็นอย่างไร แม้ปัจจุบันการขึ้นดอกเบี้ยจะถูกวางไว้ไกลถึงเดือนก.ย.2019 แต่การประชุมครั้งนี้ก็อาจสร้างความผันผวนให้กับค่าเงินยูโรอยู่ในสัปดาห์นี้

เขากล่าวว่า ส่วนของค่าเงินบาท ระยะนี้ความผันผวนลดลงเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแล แต่ส่วนใหญ่ยังคงเคลื่อนไหวตามภาพรวมความเสี่ยงของเศรษฐกิจเอเชียและค่าเงินหยวน สัปดาห์นี้เงินบาทยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงได้ต่อถ้าตลาดปิดรับความเสี่ยง (Risk-off) หรือค่าเงินหยวนอ่อนค่า ขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นได้ในกรณีที่หุ้นทั่วโลกกลับมาปรับตัวขึ้น หรือเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากความกังวลว่าการเมืองอาจเข้ามากดดันธนาคารกลางสหรัฐให้ขึ้นดอกเบี้ยช้าลง คาดกรอบระหว่างวันที่ระดับ 33.23-33.35 บาท และมองกรอบค่าเงินประจำสัปดาห์ที่ 33.20 – 33.70 บาท/ดอลลาร์

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.43 บาท จากวันศุกร์ 95.12

\* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 979.36 ล้านบาท

\* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 4,789.68 ล้านบาท

\* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์เท่ากับ 33.461 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้